

ฉลอง 100 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าผู้พิการเตรียมรับขานเทียมฟรีที่สนามหลวง

ผู้จัดการรายวัน - มูลนิธิชาเทียมฯ จับมือกองสลากฯ จัดโครงการทำขานเทียมให้ผู้พิการชาชาติได้เข้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าผู้พิการผู้พิการชาชาติได้ถึง 700 ราย

รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ เลขาธิการมูลนิธิชาเทียมฯ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดเผยว่า เนื่องจากปี 2543 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางมูลนิธิชาเทียมฯ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดโครงการทำขานเทียมได้เข้าให้กับผู้พิการที่ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถให้บริการแก่ผู้พิการได้ประมาณ 700 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองต่อพระ

ราชประสงค์ขององค์ประธานมูลนิธิฯ ที่ได้จัดตั้งมูลนิธิชาเทียมฯ ขึ้น และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขานเทียม ให้แก่ผู้พิการที่ยากจนทุกเชื้อชาติศาสนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

นอกจากนี้ ยังทำการผลิตชิ้นส่วนขานเทียมและจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมและมีกองบรรมเจ้าหน้าที่ช่างขานเทียมตลอดจนค้นคว้าและพัฒนาคุณภาพของขานเทียม เพื่อให้ผู้ใส่ขานเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถประกอบอาชีพได้

เลขาธิการมูลนิธิชาเทียมฯ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานสลากกินแบ่งฯ ได้สนับสนุนด้วยการออกสลากบำรุงการกุศลเพื่อจัดหารายได้ให้กับมูลนิธิฯ ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์มาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้จัดหน่วยขานเทียมเคลื่อนที่ออกไปบริการทำขานเทียม ให้กับผู้พิการยาก

ไร้ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศมาแล้วกว่า 50 ครั้ง โดยมียอดรวมของผู้ได้รับบริการจำนวน 6,060 คน

สำหรับโครงการทำขานเทียมได้เข้าให้กับผู้พิการที่ยากไร้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเนื่องในวโรกาสแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จะเริ่มให้บริการตรวจวัดขนาดของขานเทียมตั้งแต่วันที่ 1-19 ตุลาคมนี้ ณ บริเวณท้องสนามหลวง และผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับพระราชทานขานเทียมจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 19 ตุลาคมนี้

ผู้สนใจติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 282-7287 โทรสาร 281-3875 และที่มูลนิธิชาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ โทร.(053) 219-250-1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ■